

Tạo nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách

Là dịch vụ được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh triển khai từ tháng 9/2016, đến nay, huy động tiết kiệm tại điểm trực giao dịch xã đã thu hút đông đảo dân cư khu vực nông thôn tham gia gửi tiền, từ đó tạo thói quen tích lũy cho người dân, đồng thời tạo thêm nguồn vốn để Ngân hàng CSXH cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn.



Nông dân xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đầu tư máy xúc từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng là một trong những đơn vị triển khai dịch vụ huy động tiết kiệm tại điểm trực giao dịch xã đạt hiệu quả cao. Đến hết tháng 2/2021, Phòng giao dịch đã huy động được 36,54 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm trong dân cư

tại điểm trực giao dịch xã. Bà Vũ Thị Vân, Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: Để mọi người dân đều biết đến hình thức huy động tiết kiệm này, Phòng giao dịch đặc biệt chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua các tờ rơi, tờ rơi, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay

vốn, tại các điểm trực giao dịch và các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng tại các xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng... Các nội dung tuyên truyền được Phòng giao dịch tập trung thực hiện như: cách thức gửi tiền tại điểm trực giao dịch xã, thị trấn; lãi suất tiền

gửi, kỳ hạn gửi; cách thức đăng ký mở tài khoản tiền gửi... Bà Phạm Thị Phấn, thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) tâm sự: Trước đây tôi thường gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại, tuy nhiên từ khi Ngân hàng CSXH triển khai dịch vụ huy động tiết kiệm trong dân cư ngay tại điểm trực giao dịch xã, tôi đã chuyển qua sử dụng dịch vụ này. Bởi việc gửi tiền được thực hiện ngay tại trụ sở UBND xã không phải đi xa nên rất an toàn, thủ tục cũng đơn giản, nhanh gọn; không những thế việc gửi tiền ở Ngân hàng CSXH còn giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm cơ hội vay vốn phát triển kinh tế nên tôi cảm thấy rất vui.

Điểm thuận lợi của hình thức huy động tiết kiệm tại điểm trực giao dịch của Ngân hàng CSXH đó là chỉ cần có số tiền tối thiểu 500.000 đồng là khách hàng có thể gửi tiết kiệm nên những hộ có thu nhập có thể tham gia; mức lãi

suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn với cùng kỳ hạn và được nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán. Không những thế, khách hàng có thể gửi tiền ở ngay tại địa phương nơi cư trú vào ngày trực giao dịch định kỳ hàng tháng của Ngân hàng CSXH và khi rút tiền có thể rút tại điểm trực giao dịch hoặc tại trụ sở Phòng giao dịch nơi mở sổ tiết kiệm nên rất thuận tiện. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Để bảo đảm nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, ngoài nguồn vốn cân đối từ trung ương và ngân sách địa phương, Chi nhánh còn tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động đẩy mạnh huy động vốn tại địa bàn. Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu huy động vốn được cấp trên giao, Chi nhánh đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng phòng giao dịch, đồng thời chỉ đạo các phòng giao dịch tăng cường

tuyên truyền, áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm tích cực huy động vốn nhân rộng trong dân cư từ đó tạo nguồn vốn cho vay ưu đãi trên địa bàn. Chính vì thế, sau hơn 4 năm thực hiện, đến hết tháng 2/2021, Chi nhánh đã huy động được 175,85 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của dân cư tại điểm trực giao dịch xã; trong đó các huyện có số dư tiết kiệm khá như: Đông Hưng (36,54 tỷ đồng), Thái Thụy (31,72 tỷ đồng), Quỳnh Phụ (23,87 tỷ đồng), Hưng Hà (23,15 tỷ đồng). Mặc dù nguồn vốn huy động được chưa nhiều nhưng có thể thấy việc huy động tiết kiệm tại điểm trực giao dịch xã là rất cần thiết, không chỉ tạo ý thức tiết kiệm cho người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn xa khu trung tâm mà còn giúp Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh có bước chủ động về nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Đến hết tháng 2/2021, trên địa bàn tỉnh có 92.500 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt 3.156,4 tỷ đồng, tăng 0,72% so với thời điểm 31/12/2020.

MINH HƯƠNG

HUNG HÀ Quý I, giá trị sản xuất ước tăng 6,5% so với cùng kỳ

Quý I/2021, giá trị sản xuất của huyện Hưng Hà ước đạt trên 4.300 tỷ đồng, đạt 22,01% kế hoạch năm và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 2,85%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,6%; thương mại, dịch vụ tăng 6,56% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng tuyên truyền phát triển đô thị văn minh; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ công tác thu ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra.

MAI THỤ



Hưng Hà đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

XÍ NGHIỆP NƯỚC TIỀN HẢI

Vì sự hài lòng của khách hàng

Không đơn thuần là hoạt động thương mại, dịch vụ cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, doanh nghiệp còn là hoạt động an sinh xã hội. Xác định được điều đó, thời gian qua, Xí nghiệp nước Tiên Hải (Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình) không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

tiện ích làm hài lòng khách hàng. Xí nghiệp nước Tiên Hải có 3 dây chuyền xử lý nước sạch với tổng công suất 14.000m³/ngày đêm. Hiện nay, Xí nghiệp đang cấp nước sạch sinh hoạt cho gần 13.500 hộ dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Tiên Hải và 9 xã vùng lân cận.

Ông Vũ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Xí nghiệp cho biết: Chúng tôi rất chú trọng bảo đảm chất lượng nước sạch cung cấp cho khách hàng. Cả 3 dây chuyền xử lý nước được đầu tư hiện đại, công nghệ xử lý lắng lamen, lọc trọng lực, cát lọc thạch anh và hệ thống châm hóa chất bằng thiết bị trộn tĩnh

với tổng giá trị đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Ưu điểm của công nghệ và thiết bị hiện đại này là cho công suất xử lý tối ưu, chất lượng nước luôn duy trì ổn định đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế về chất lượng nước sạch sinh hoạt.

Xí nghiệp nước Tiên Hải sử dụng nguồn nước đầu vào từ sông Kiến Giang. Nhằm kiểm soát chất lượng nước sạch, hàng ngày cán bộ Xí nghiệp lấy mẫu nước đầu vào kiểm tra các chỉ số hóa lý để xây dựng phương án, công thức xử lý phù hợp. Xí nghiệp cũng có một phòng hóa nghiệm với đầy đủ thiết bị phục vụ kiểm tra, đánh giá một số chỉ tiêu nước sau xử lý như độ đục, hàm lượng Clo dư, mangan... Ngoài ra, Xí nghiệp cũng thuê Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh định kỳ lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu chất lượng nguồn nước đầu ra và công khai kết quả xét nghiệm chất lượng nước đến người tiêu dùng.

Với địa bàn phục vụ rộng, số lượng khách hàng lớn, để duy trì hoạt động cấp nước ổn định, thường xuyên, Xí nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo, nâng cấp gần 100km hệ thống đường ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ.

Đơn vị sử dụng thiết bị biến tần cho hệ thống máy bơm góp phần kiểm soát tốt áp lực nước cấp tới khách hàng; có máy siêu âm dò tìm phát hiện các điểm nứt vỡ, rò rỉ trên hệ thống ống, kịp thời xử lý chống thất thoát và ô nhiễm xâm nhập vào nguồn nước sạch.

Ông Đặng Văn Tĩnh, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của Xí nghiệp chia sẻ: Cùng với bảo đảm chất lượng nước, chúng tôi cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ. Xí nghiệp duy trì bơm cấp nước 24/24 giờ; sử dụng phần mềm ghi chỉ số đồng hồ nước và tự động thiết lập hóa đơn thanh toán cho khách hàng; thực hiện song song hai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và dùng tiền mặt đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ông Tô Ngọc Quỳnh, thôn Nam, xã Tây Giang cho biết: Gia đình tôi sử dụng nước sạch của Xí nghiệp nước Tiên Hải nhiều năm qua. Tôi rất yên tâm vì cảm quan thấy nước trong, chất lượng nước sạch được Xí nghiệp công khai, áp lực nước tốt và bơm thường xuyên nên chưa bao giờ gia đình tôi bị thiếu nước sinh hoạt kể cả vào thời kỳ cao điểm nắng nóng. Xí nghiệp tinh khiết lượng nước

sử dụng và thanh toán tiền nước của gia đình mình bạch, công khai và tôi thấy cũng rất tiện lợi.

Trước nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của người dân, nhất là nhiều doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, Xí nghiệp nước Tiên Hải đang tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ. Ông Lương Hữu Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình phụ trách Xí nghiệp nước Tiên Hải cho biết: Hiện nay, sản lượng khai thác mới chỉ đạt 75% công suất của nhà máy nên vẫn đáp ứng tốt việc phát triển thêm khách hàng. Và để làm hài lòng khách hàng, chúng tôi đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hơn 7km đường ống các loại hoàn thiện hệ thống truyền dẫn, phân phối và cấp nước tới khách hàng tốt nhất trước mùa nắng nóng năm này. Xí nghiệp cũng tổ chức kiểm tra, kiểm định, thay thế miễn phí đồng hồ nước cho khách hàng khi không đạt tiêu chuẩn. Vào đầu tháng 4 tới, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình nói chung, Xí nghiệp nước Tiên Hải nói riêng sẽ chính thức đưa phần mềm thanh toán tiền nước trực tuyến để tạo sự tiện ích nhất cho khách hàng.

KHẮC DIÊN

ĐIỆN LỰC TIỀN HẢI Phấn đấu 65% khách hàng lắp đặt công tơ điện tử đo xa

Để từng bước hiện đại hóa ngành điện, Điện lực Tiên Hải đã tập trung triển khai lắp đặt thay thế 4.300 công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử đo xa trên địa bàn xã Tây Giang và Nam Cường, nâng số lượng công tơ điện tử lắp đặt toàn huyện tính đến tháng 3/2021 là 13.000 công tơ điện tử 1 pha và 4.800 công tơ điện tử 3 pha, tạo sự khách quan, minh bạch trong việc ghi chỉ số công tơ hàng tháng.

Những tháng tiếp theo, Điện lực Tiên Hải tiếp tục lập kế hoạch, tập trung nhân lực lắp đặt công tơ điện tử có chức năng đo xa trên địa bàn. Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt tỷ lệ 65% số lượng công tơ điện tử so với tổng số lượng khách hàng.

MANH THẮNG



Công nhân Điện lực Tiên Hải lắp đặt công tơ điện tử đo xa.

Chăm sóc vật nuôi khi thời tiết thay đổi

Những ngày qua thời tiết thay đổi, trên địa bàn tỉnh có mưa phùn kéo dài, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút phát triển, gây bệnh cho đàn vật nuôi. Để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đang áp dụng đồng bộ các biện pháp.

Chăn nuôi tổng hợp từ nhiều năm nay, gia đình ông Bùi Văn Bốn ở thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) luôn chú trọng chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại trong chăn nuôi. Ông Bốn cho biết: Gia đình tôi hiện nuôi 50 con bò, hàng trăm con gà. Xung quanh chuồng nuôi được trang bị các tấm bạt che chắn khi thời tiết thay đổi, tránh được mưa tạt, gió lùa nên

gia súc, gia cầm không bị lạnh. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi để không ảnh hưởng tới sức khỏe của vật nuôi. Hàng ngày tôi chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, kịp thời nắm thông tin, từ đó điều chỉnh việc chăm sóc cũng như chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Khi có thông báo của địa phương về việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi, tôi đều chấp hành đầy đủ.

Từ cuối tháng 2/2021, trên địa bàn tỉnh phát sinh bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Tính đến hết ngày 25/3, dịch bệnh đã phát sinh tại 88 hộ chăn nuôi thuộc 27 xã, thị trấn của 8 huyện, thành phố. Số bò mắc bệnh là 143 con trong tổng đàn 406 con trâu, bò của 88 hộ nuôi;

số bò chết đã tiêu hủy là 5 con với tổng trọng lượng là 937kg. Một trong những nguyên nhân gây bệnh được xác định do vật chủ trung gian gồm các loài côn trùng chận đốt như ruồi, muỗi, ve, mòng mạt, trong khi chuồng nuôi, bãi chăn thả trâu, bò tại nhiều địa phương chưa bảo đảm an toàn sinh học khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh ngày càng cao. Vì vậy, người chăn nuôi trâu, bò trong tình trạng quyết liệt thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh. Ông Nguyễn Đức Canh ở thôn Văn Lập, xã Hồng Giang (Đông Hưng) cho biết: Hiện gia đình tôi nuôi

7 con bò sinh sản. Sau khi biết thông tin trên địa bàn xã phát sinh bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, tôi đã thường xuyên vệ sinh chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, thu gom phân thải, luôn giữ cho nền chuồng khô ráo, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, phun thuốc khử trùng 2 lần/tuần, đồng thời phun thuốc tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng. Khi thời tiết mưa ẩm như hiện nay, tôi không chăn thả bò ra đồng, thực hiện nuôi nhốt tại nhà, chú trọng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn bò.

Hiện nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh hơn 56.000 con, đàn lợn gần 700.000 con, đàn gia cầm hơn 14 triệu con. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, để giảm thiểu thiệt hại trong

chăn nuôi do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, người chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Về chuồng trại, thường xuyên kiểm tra, tu sửa, tránh để ẩm ướt, khi nhiệt độ môi trường xuống thấp cần bổ sung thêm chất độn chuồng hoặc sưởi để giữ ấm cho vật nuôi; thường xuyên khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để hạn chế sự tồn lưu của mầm bệnh; vệ sinh, sử dụng hóa chất và vôi bột khử trùng, tẩy uế chuồng trại, máng ăn, máng uống, các dụng cụ chăn nuôi. Kiểm tra thực ăn khi cho vật nuôi ăn, loại bỏ những bao thức ăn bị ẩm mốc, khử trùng nguồn nước bảo đảm cung cấp nguồn nước sạch cho vật nuôi. Về chăm sóc nuôi dưỡng, người dân cần cung cấp đầy đủ thức ăn sạch, dễ tiêu, bảo đảm chất lượng và chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi của vật nuôi; cung

cấp đủ nước uống sạch, bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa... cho gia súc, gia cầm để nâng cao sức đề kháng. Bên cạnh đó, người dân cần đặc biệt quan tâm đến công tác thú y, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho gia

súc, gia cầm theo đúng lịch trình phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi; hàng ngày thu gom phân, chất thải về đúng nơi quy định và xử lý. Thường xuyên kiểm tra đàn vật nuôi, nếu phát hiện sớm những biểu hiện bất thường

THANH HUYỀN



Người dân cần thường xuyên kiểm tra, tu sửa chuồng trại, tránh để ẩm ướt khiến vật nuôi bị lạnh.